



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 241

ngày 13 tháng 2, 2000

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Huyền vi

*Huyền vi phân chuyển lý cao sâu
Thực triển chơn hồn vẫn nhiệm màu
Sống động tình Trời nay đã hiểu
Từ bi vẫn độ vẫn chung tàu*

Lương Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 12-12-99 đến 18-12-99

Copyright © 1999 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm **KHÔNG**, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Sự liên hệ của người thật tâm tu có khó khăn hay không ?
- 2) Hào quang thoát khỏi khối óc thanh nhẹ là sao ?
- 3) Lấy cái gì giải quyết chuyện của người khác ?
- 4) Duyên điển tái hồi là sao ?
- 5) Tiềm thức của con người nằm ở đâu ?
- 6) Do đâu cảm động lòng người được ?
- 7) Nguyên lý hỗ trợ cho tâm linh bằng cách nào ?

<p>Atlantic city, 12-12-99 5 : 25 AM Hỏi : Sự liên hệ của người thật tâm tu có khó khăn hay không ? Đáp : Thưa người thật tâm tu luồng điện thanh nhẹ liên hệ không khó khăn vì nó là chung đường tiến hóa</p>	<p>Kệ : <i>Thanh giao tận gốc qui hình đạt Dứt khoát chung vui xây hạnh đức Qui hội tâm lành chung một cội Dày công tu luyện cảm giao tăng</i></p>
<p>Atlantic city, 13-12-99 8 : 20 AM Hỏi : Hào quang thoát khỏi khối óc thanh nhẹ là sao ? Đáp : Thưa hào quang thoát khỏi khối óc thanh nhẹ hòa hợp với đại tự nhiên sẽ tiến tới vô cùng trật tự của đại thanh tịnh</p>	<p>Kệ : <i>Sáng choang mình cảm triển nhiều màn Ý thức nguyên căn tự bạc bàn Trí đạo thâm tình duyên tận độ Thanh tâm bừng sáng chẳng mơ màng</i></p>
<p>Atlantic city, 14-12-99 4 : 50 AM Hỏi : Lấy cái gì giải quyết chuyện của người khác ? Đáp : Thưa xử dụng trực giác của chính mình để giải quyết chuyện của người khác</p>	<p>Kệ : <i>Khai thông trực giác tự phân cùng Phân tách rõ rệt đường trí chung Sự thật không cần gieo nợ điển Âm thầm tự hiểu lý bao dung</i></p>
<p>Atlantic city, 15-12-99 7 : 55 AM Hỏi : Duyên điển tái hồi là sao ? Đáp : Thưa duyên điển tái hồi là một sự gặp gỡ bất ngờ không thể dự định trước được</p>	<p>Kệ : <i>Tình cờ hội nhập thức tâm duyên Giải quyết tâm linh chẳng có phiền Phát triển tâm linh trong tiến hóa Tình thương đạo đức đạt duyên tiền</i></p>
<p>Atlantic city, 16-12-99 4 : 55 AM Hỏi : Tiềm thức của con người nằm ở đâu ? Đáp : Thưa tiềm thức của con người ẩn tàng trong thần kinh khối óc tạo thành một ký ức nhớ nhớ thương thương gây thành một tập quán hướng tâm sanh giặc</p>	<p>Kệ : <i>Xác người giới hạn trí không thông Nghịệp lực kéo lôi tự tiến thẳm Tuởng đạt sai lầm mà không biết Bình tâm thanh tịnh cảm giao liền</i></p>
<p>Atlantic city, 17-12-99 9 : 40 AM Hỏi : Do đâu cảm động lòng người được ? Đáp : Thưa cảm động lòng người do từ trường thanh tịnh hòa tan chấn động với nội khoa tâm lý</p>	<p>Kệ : <i>Duyên tình khai sáng trí tâm linh Cảm thức chung nhau một mối tình Nước mắt không ngừng rơi chuyển động Tình thương dào dạt tự mình mình</i></p>

Kính thưa Thầy,

Trong "Tôi Tìm Đạo", tập II, của H V Em, câu 70 ,

Vấn : " Mô Ni Châu, Thánh Thai là thế nào ?

Đáp : Khi công phu, có người thấy ánh sáng như ngọn đèn 10 Watt (trong khi nhắm mắt tắt đèn), hoặc sáng hơn, hoặc có nhiều màu (có người tưởng lầm là ánh sáng bên ngoài nên mở mắt ra xem, nhưng không thấy), đó là Mô Ni Châu dưới hình thức yếu hoặc mạnh do điện khí công phu xuất ra giữa hai chân mày.....

Nên nhớ thấy ánh sáng ở ngay trước mặt thì tốt, vì là chánh, còn nếu thấy ở hai bên tuyệt đối không nhìn và lưu ý vì đó là do bên tà dẫn dắt.

Qua câu 70 trên, con đã trích ra vấn tắt, kính thưa Thầy con muốn hỏi :

- 1) Ánh sáng ở hai bên tại sao có sự khác nhau ?
- 2) Đồng thời là ánh sáng tại sao ánh sáng ở hai bên lại là do bên tà dẫn dắt và ánh sáng ở ngay trước mặt thì tốt vì là chánh ?
- 3) Sự thật của ánh sáng là gì ?
- 4) Thế nào là ánh sáng của nội tâm ?

Kính bái Thầy,

Con

U X T

A C ngày 19/09/99

Thầy vui nhận được thư con và được biết con muốn hiểu Mô ni châu thánh thai xuất phát từ đâu ? Xuất phát từ trung tâm chơn mày trong lúc nhắm mắt thấy rõ như ban ngày, hiện ra ngũ sắc ngũ quang, càng ngày càng lớn rộng như hồn đang đi giữa không trung, gọi là nhập định phát sáng trước mặt. Hai bên tai phát sáng là không phải Mô ni châu, người thiền Vô Vi cần nhìn thẳng bằng ý trong lúc nhập định thì mới cảm nhận được ánh sáng thật và vô cùng.

Ánh sáng ở hai bên là ẩn tàng trong nghiệp lực chỉ có phận sự trì kéo nặng thêm và lý luận sai.

Còn ánh sáng xuất phát từ trung tâm chơn mày thì sẽ giải tỏa sự tăm tối và bực nhọc, ánh sáng là kết tụ nguyên lý của Trời Đất mà hình thành. Nhắm mắt mà thấy được ánh sáng tức là ánh sáng của nội tâm.

Mỗi mỗi phải thực hành đều đặn thì sẽ có kết quả.

Chúc con vui tiến trong hành trình thanh tịnh.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Nhân dịp Tết Canh Thìn vừa qua bạn đạo tại nhiều nơi như Philadelphia, San Diego, Virginia, Montreal, Toronto, Calgary đã phát tâm tổ chức gian hàng VôVi tại chợ Tết để có cơ hội phổ biến Pháp Lý Vô Vi Thực Hành tự Cứu qua những sách Phương Pháp Công Phu, băng, CD và Video Thiền Ca.

Theo những báo cáo lại như sau:

- Tại San Diego chợ Tết được tổ chức 3 ngày bắt đầu từ 5 giờ chiều ngày 30 Tết , đây là lần đầu tiên Vô Vi có mặt tại chợ Tết này. Các bạn đạo đem TV ra để chiếu Video Thiền ca và Đức Thầy giảng cho đồng bào đi qua lại xem , phát kinh sách, bán những cuốn băng nhạc Thiền ca và Video Thiền Ca với niềm hy vọng những lời giảng và phương pháp Thiền này được phổ biến rộng rãi nhân gian. Bạn đạo tham dự cũng cảm nhận như có sự hiện diện của Đức Thầy và rất phấn khởi và vui vẻ mặc dù cũng mệt.
- Tại Phila , nơi đây cũng là lần đầu tiên bạn đạo Vô Vi cũng có được 1 gian hàng trong chợ Tết trong 2 ngày. Chợ Tết nơi đây là do Liên Đoàn Hội Công Giáo tổ chức . Mặc dù đa số người đi chợ Tết đều là người công giáo nhưng đã đón nhận những cuốn sách Phương Pháp Thiền rất nhiều, nhất là những cuốn băng Video Thiền ca nơi đây là bán chạy nhất. Bạn đạo rất phấn khởi vì không ngờ được hưởng ứng như vậy. Nhiều đồng bào cũng đang mong chờ ngày nào sẽ được trực tiếp nghe lời thuyết giảng của Thầy.
- Tại Virginia (vùng Wa DC) bạn đạo tham dự gian hàng Vô Vi tại chợ Tết này có 1 ngày thôi vì bão tuyết và mới bắt đầu phát tập Phương Pháp công phu 1 lát thôi đã hết sạch bạn đạo cũng ra về sớm vì Tuyết nhiều
- Tại Montreal chợ Tết được tổ chức 1 tuần trước Tết. Mặc dù rất lạnh nhiệt độ gần - 18 độ mà 1 số ít bạn đạo cũng cố gắng như mọi năm (đã tổ chức nhiều lần) tổ chức 1 gian hàng không ngoài mục đích phổ biến Phương Pháp thiền đến mọi người có thiện duyên gặp, mặc dù bán hàng chỉ vừa đủ trang trải chi phí mà thôi .
- 1 tuần sau thì 1 số nhỏ bạn đạo tại Montreal phối hợp với anh Minh Khải tại Toronto cũng có được 1 gian hàng tại chợ tết Toronto. Đây là lần thứ nhì Vô Vi có mặt vì Toronto rất đông người VN.
- Tại Calgary anh Thi cũng tham dự được 1 gian hàng Vô Vi khiêm nhượng tại chợ Tết

Và cũng còn có thể có những nơi khác nữa ...

